

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GULF – ยังพอดำน้ำต่อได้อยู่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ ก็เคยกล่าวไปแล้ว กับคำพูดที่ว่า ไม่มีคำว่า “แพงเกินไปที่จะซื้อ” เพราะในทางเทคนิคนั้น ว่ากันตามภาพสัญญาณที่เกิดขึ้นในเวลานั้นๆ เราก็ต้อง Action กันสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหรือวันต่อไปก็ถือว่า ถ้าไม่มีการเปิดแรงๆ จนเกินไบนั้ ก็ต้องจัดตามน้ำหนักไป... ส่วนใครที่มีมาก่อนหน้านี้ก็มองยาวๆ หรือจริงๆ หุ้น GULF นั้น ควรจะเป็นหุ้นที่มองยาวๆ สำหรับคอลัมน์มากกว่า เพราะนานๆ จะมีการเอาหุ้นใหญ่ๆ มาเข้า บาดตาเซียน และเป็นหุ้นพื้นฐานเสียด้วย... ไม่เหมือนหุ้นกลางๆ หรือ หุ้นเล็กๆ ที่แม้บางตัวพื้นฐานจะดีด้วยก็ตาม แต่ก็อาจจะเก็งกำไรระยะสั้น หรือ เล่นรอบได้ ... แต่อย่างไรก็ตามนะครั้นราคาพื้นฐานนั้น เหนือเมฆบอกตรงๆ ว่า ให้ทำอานกันอีกที แล้วค่าของเหนือเมฆเอง ก็ได้ทำทวีเคาระห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานเอาไว้ด้วย ไม่รู้หรืออะไรเหมือนกันครั้น เหมือนอย่าง CKP เลย รอรราคาไป แล้วก็คงดูแต่ไม่เป็นไรครั้น เหนือเมฆก็เอาเรื่องของสิ่งที่มักจะเกิดก่อนพื้นฐานมาว่ากัน มาแนะนำกันก่อนได้อยู่แล้ว... บางทีราคาที่ออกมาในภาพของปัจจัยทางเทคนิค มันจะสะท้อนอะไรในระยะยาวๆ ให้เห็นได้ดีกว่าเสียด้วย เคยมองไว้จะครั้น เป้าหมาย 105 หรือ ระดับราคา 100-105 มันมีโอกาสไปถึงได้ ด้วยสถิติ ของเทคนิค โดยท่านอาจมองว่า มันจะไปได้อย่างไร ในเมื่อราคาพื้นฐาน เขาให้กันไม่เกิน 90.0 บาท เสียเลยด้วยซ้ำ... ก็ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานสิครั้น เคยเห็นกันมาแล้วนี่นาในตลาดหุ้นนะ ที่บอกว่า ราคาจะลงลึกแค่ไหนกันเชียวย ในเมื่อพื้นฐาน อยู่ตั้ง 100 กว่าบาท... แล้วเป็นไงล่ะครั้น ลงยังกับบริษัทจะเจ้ง (ตัวไหน ทายกันเล่นๆ ดู)

ดูตามเกม... ช้ามไปปิดราคา High ที่ในระหว่างวันไม่ได้เล่น ก็เรียกว่า High ใหม่ของวันด้วย Volume ระดับล้านกว่าหุ้นนั้น ก็อาจจะถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน แถมน้อ High เดิมล่าสุดด้วยนะ

แนวรับ : ... 74.75-74.0 ยังน่าสนใจ จะมี 73.0 ให้ ก็ยังเก็บ
เป้าหมาย : ... 100-105 เหมือนเดิม (77.0-78.0 แค่อันย่อย)

Price Chart...(GULF)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GULF... คราวที่แล้ว เอา MA. ที่เป็นรูปของ Bullish Pattern in MA. (แบบ 5 เส้น) ถ้ามว่าต่างกับรูปแบบ MA. ในภาพนี้ใหม่... จริงๆ สัญญาณที่อ่านจะไม่ต่างกันหรอกครั้น จะเรียกว่า Bullish ได้เหมือนกัน แต่อาจจะมีการอ่านที่ ต่างกันบ้างเล็กๆ น้อยๆ และให้น้ำหนักหรือความมั่นใจกว่า MA. 5 เส้น เล็กๆ เท่านั้น โดยหากันที่ MA. 5 เส้นอย่างคราวที่แล้วนั้น จะเห็นการปรับตัวที่ผ่านมา มีหลุด MA5days และ 10days แต่วันวาน กลับขึ้นมาได้... แต่ถ้า เป็น MA. สายจุง นั้น การหลุดที่เห็น ไม่ได้สร้างความกังวลให้เลย เพราะค่าสัญญาณของ MA. ไม่สะท้อนอะไรออกมาเลย... แถมน้อว่าที่ MA. เส้นที่ 2 ในภาพนี้ (จากบนลงมา) ยังน่าซื้อด้วย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน